

Biểu Mẫu Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử

Mục VI, ADA và các Nhóm Được Bảo Vệ khác

Tất cả mọi người đều có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (Mục VI), khuyết tật (ADA) hoặc nhóm được bảo vệ khác bằng cách nộp đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số (253) 581-8000 hoặc Cán Bộ Phụ Trách Dân Quyền theo địa chỉ crofficer@piercetransit.org.

- Trợ Năng và Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế: Nếu quý vị cần hỗ trợ về việc nộp đơn khiếu nại theo định dạng dễ tiếp cận hoặc bằng ngôn ngữ khác (không phải tiếng Anh), hãy liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số (253) 581-8000 hoặc TTY 711 dành cho khách hàng khiếm thính/khiếm thị.

Gửi biểu mẫu điền đầy đủ qua email về địa chỉ crofficer@piercetransit.org hoặc đến: Pierce Transit, ATTN: Civil Rights Officer, 3701 96th St. SW, P.O. Box 99070, Lakewood, WA 98496-0070 hoặc sử dụng Biểu mẫu khiếu nại trực tuyến bằng cách nhấp vào [ĐÂY](#)

Tôi đã bị phân biệt đối xử do: (Chọn tất cả các phương án phù hợp)

Chủng tộc màu da Nguồn gốc quốc gia, kể cả Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế Khuyết tật Khác

Tên				Cách tốt nhất để liên hệ với quý vị là:	
Địa chỉ				Điện thoại	Email
Thành phố	Tiểu bang	Mã Zip			
Điện thoại	Email				

Ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc:

Lộ tuyến#	Phương tiện#	Địa điểm	Thời gian
-----------	--------------	----------	-----------

Giải thích rõ ràng nhất có thể về những gì đã xảy ra và lý do tại sao quý vị cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Mô tả tất cả những đối tượng liên quan, bao gồm cả tên nhân chứng và thông tin liên hệ của họ.

Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại thay mặt cho một cá nhân khác, quý vị có được họ cho phép nộp đơn khiếu nại không? Đây không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng được đề xuất (nếu có thể).

Có Không

Quý vị đã nộp đơn khiếu nại này tới bất kỳ cơ quan Liên Bang, Tiểu Bang hoặc địa phương nào khác hay tới bất kỳ tòa án Liên Bang hoặc Tiểu Bang nào chưa? Nếu rồi, vui lòng cung cấp ngày nộp đơn và tên cơ quan.

Ngày **Tên Cơ Quan**

Quý vị cung có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp tới Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, Attention: Complaint Team, East Building, 5th Floor – TCR 1200, New Jersey Avenue, SE Washington, DC 20590 hoặc gọi số 888.446.4511.